

## TRƯỜNG THCS XÃ NOONG LUỐNG

*Noong Luống, ngày 3 tháng 10 năm 2023*

### **THƯ NGỎ VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ, TÀI TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG THCS XÃ NOONG LUỐNG, NĂM HỌC 2023-2024**

**Kính gửi: Quý lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài địa phương xã Noong Luống!**

Lời đầu tiên thay mặt cho Chi ủy - Ban lãnh đạo, Ban giám hiệu trường THCS xã Noong Luống, chúng tôi chân thành gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe, luôn may mắn và thành công trong cuộc sống cũng như trong công tác!

Trong những năm qua, trường THCS xã Noong Luống luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xã, nhà trường đã phối hợp tốt với các bậc phụ huynh học sinh để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn 100%, thầy cô tâm huyết yêu nghề, quý học sinh, có kinh nghiệm công tác, luôn nhiệt tình tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Chính vì vậy mà các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng giáo dục luôn được tổ chức thực hiện và đạt kết quả cao. Nhà trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường đều đạt vững mạnh xuất sắc cấp huyện. Đặc biệt nhà trường đã được UBND tỉnh Điện Biên công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia lần thứ 3 vào tháng 12 năm 2018.

Tuy nhiên thời điểm hiện tại, một số cơ sở vật chất của nhà trường đã có dấu hiệu xuống cấp, hệ thống sân trường, hệ thống phòng học cần được lu sơn, trang trí hoàn thiện, phòng chức năng, trang thiết bị, bàn ghế, khu sân chơi, bãi tập, bồn hoa, công trình vệ sinh, hệ thống thiết bị điện,...cần phải sửa chữa và nâng cấp bảo dưỡng để đảm bảo cho hoạt động giáo dục của nhà trường, đảm bảo các tiêu chuẩn đề nghị đánh giá thẩm định Kiểm định chất lượng mức độ 3, công nhận trường chuẩn Quốc gia vào tháng 11/2023 lần thứ 4. Bên cạnh đó nhà trường còn phải đảm bảo tổ chức các hoạt động chương trình kế hoạch hỗ trợ cho hoạt động giáo dục trong năm học, hoạt động thi đua khen thưởng để động viên khích lệ tạo động lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong toàn nhà trường.

Năm học 2023-2024, với phương châm củng cố và nâng cao chất lượng của trường đạt chuẩn quốc gia, tạo dựng một môi trường giảng dạy và học tập an toàn, hạnh phúc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Vì vậy, Ban lãnh đạo trường THCS xã Noong Luống thiết tha kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh và nhân dân địa phương trong và ngoài xã Noong Luống hãy vì tương lai của thế hệ trẻ, chúng ta tiếp tục ủng hộ vật chất và tinh

thần,... cho nhà trường, nhằm giúp đỡ Thầy và Trò thuận lợi hơn trong công tác dạy và học, góp sức xây dựng quê hương xã Noong Luống ngày càng giàu mạnh.

Chúng tôi luôn trân trọng, biết ơn và ghi nhận **“những tâm lòng vàng”** của các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho nhà trường. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về:

- Đ/c Đinh Thị Ngân - Kế toán nhà trường, số điện thoại: **0916.931.375**

- Hoặc ủng hộ thông qua tài khoản số 36010000832128 của nhà trường được mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Điện Biên.

Mọi đóng góp của quý vị chúng tôi xin ghi nhận trong **“Sổ vàng truyền thống của Nhà trường”** và niềm yết công khai cho mọi người đều biết trong các cuộc họp phụ huynh

***Xin trân trọng cảm ơn mọi sự chia sẻ, đóng góp của quý vị!***

**TM. BAN VẬN ĐỘNG**

**Hiệu trưởng**



**Phạm Văn Phúc**